



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๐ มูลค่าข่าว ๑๕๒,๕๘๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นักวิชาการหนุนศธ.เป็นองค์กรเล็กกลาง

● นักวิชาการหนุน ศธ.เป็นองค์กรเล็กกลาง พร้อมเสนอทำประชาพิจารณ์ให้ทุกฝ่ายร่วมกันแสดงความคิดเห็น ด้าน ทปอ.เล็งสรุปแยก สกอ.เป็นทบวง หรือกระทรวงอุดมและวิจัยเสนอ รมว.ศธ.โดยเร็ว

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงกรณีที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปพิจารณาว่าควรแยกตัวออกจาก ศธ.หรือไม่ เนื่องจากโครงสร้าง ศธ.ใหญ่และอึดอัดเกินไป ทำให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัวว่า เป็นข้อเสนอที่แรง น่าสนใจและเป็นความคิดที่ไกลกว่านักการศึกษาเคยเสนอไว้ ซึ่งทำให้ ศธ.เกิดแรงกระตุ้นได้ โดยที่

ผ่านมาการรวม สกศ. และทบวงมหาวิทยาลัยเข้ามาอยู่ใน ศธ. เพื่อความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย แต่ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่สำเร็จ เนื่องจาก ศธ.ให้ความสำคัญกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา และเห็นว่า สกศ., สกอ.เกือบจะไม่ได้รับความสำคัญ กลายเป็นลูกเมียน้อย

“หากคืน สกศ.ให้แก่สำนักนายกรัฐมนตรี คน สกศ.น่าจะดีใจ ส่วน สกอ.ก็เป็นข้อเสนอของคณอุดมศึกษามานานแล้ว ส่วนข้อเสนอการแยก สอศ. และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ ศธ.เป็นองค์กรที่เล็กลงนั้นเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง แต่หากจะทำเรื่องโครงสร้างก็ต้องทำเรื่องเขตพื้นที่ คณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งผมเป็นห่วงว่าการปฏิรูปการเรียนการสอน ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กโดยตรงจะได้รับความสำคัญลดน้อยลง ทั้งนี้ ศธ.ควรจัดประชาพิจารณ์ให้ทุกฝ่ายร่วมกันให้ความคิดเห็น เมื่อ พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวที่จะโยน

ประเด็นแรงๆออกมา ก็ต้องให้สังคมทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย” รศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) และรักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า การประชุม ทปอ.วันที่ 26 ตุลาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะหารือเรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ควรแยก สกอ.จาก ศธ.ออกไปเป็นทบวงหรือกระทรวงอุดมและวิจัย เมื่อ รมว.ศธ.เปิดทางให้แล้ว ถือเป็นแนวโน้มที่ดี ต้องรีบทำข้อสรุปเพื่อเสนอโดยเร็วที่ผ่านมา ทปอ.เรียกร้องมาตลอดให้มีการแยก สกอ.ออกจาก ศธ. เพราะ ศธ.ดูแลการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอก เป็นเรื่องที่หนักมาก แต่เมื่อแยก สกอ.ออกมาแล้วต้องเชื่อมโยงการศึกษาแต่ละระดับมากขึ้น

